

THƯ KÊU GỌI
Ứng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội năm 2024

Kính gửi:

- Các đơn vị, doanh nghiệp;
- Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Trẻ em sinh ra có quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt, được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình và cộng đồng xã hội.

Được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự chung tay, đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm. Năm 2023, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 13.381.069.270 đồng. Từ nguồn lực này, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã hỗ trợ cho 10.249 trẻ em thông qua các chương trình như: trao học bổng, tặng xe đạp; đỡ đầu dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu và nhiều hoạt động khác. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp tục đến trường.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn khoảng 13.097 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 27.166 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm của xã hội. Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội kêu gọi sự trợ giúp, hợp tác từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để có thêm nguồn lực thực hiện các hoạt động trợ giúp trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Thời gian vận động: Trong năm 2024, ưu tiên các đợt như Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và các chương trình trọng điểm.

- Hình thức ủng hộ: Trực tiếp hoặc chuyển khoản

Nơi tiếp nhận ủng hộ trực tiếp: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (số 45 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội).

Chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Số tài khoản: 2200311010098.

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây.

Số điện thoại liên hệ: 02433525651/02433525672.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trân trọng ghi nhận tình cảm và trách nhiệm của các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng thành phố Hà Nội góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn. *ab*

TM. HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Vũ Thu Hà *W*